

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัยพร นุพลกรัง	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 1	ชัยพร นุพลกรัง	
2	นายชาญชัย บุตรประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 2	ชาญชัย บุตรประเสริฐ	
3	นายบุญชู ธุระธรรม	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 3	บุญชู ธุระธรรม	
4	นายสมภาร ทาระแพน	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 4	สมภาร ทาระแพน	
5	นางเที่ยง พิมพ์ไสงค์	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 5	เที่ยง พิมพ์ไสงค์	
6	นางสาวกมล ศรีบุรี	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 6	กมล ศรีบุรี	
7	นายทิง ศรีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 7	ทิง ศรีแก้ว	
8	นายบุญรอด ทองสถิตย์	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 8	บุญรอด ทองสถิตย์	
9	นายณรงค์ชัย สุริยะ	สมาชิกสภา อบต.วังงาม หมู่ 9	ณรงค์ชัย สุริยะ	
10	นางรัญธม พิลึก	เลขานุการสภา อบต.วังงาม	รัญธม พิลึก	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

/ผู้เข้าร่วม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสว่าง บุตรประเสริฐ	นายก อบต.รังงาม	สว่าง บุตรประเสริฐ	
2	นายชาญชัย สิทธิเวช	รองนายก อบต.รังงาม	ชาญชัย สิทธิเวช	
3	นายเนือง ท้าวจตุรัส	รองนายก อบต.รังงาม	เนือง ท้าวจตุรัส	
4	นายบด เจียนสันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.รังงาม	บด เจียนสันเทียะ	
5	นางสาวกัญญาวรรณ แพงตะคุ	หัวหน้าสำนักปลัด	-	
6	นางสมัย จินตามาศย์	ผอ.กองคลัง	-	
7	นายภาณุพงศ์ สอนสำโรง	ผอ.กองการศึกษาฯ	ภาณุพงศ์ สอนสำโรง	
8	นางโสภา หิงสันเทียะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	โสภา หิงสันเทียะ	
9	นายพัทธะธงชัย พิลึก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	พัทธะธงชัย พิลึก	
10	นางแสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	แสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	
11	นายธนวิทย์ โชตินอก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ธนวิทย์ โชตินอก	
12	นางมณีจันทร์ โพธิ์จิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	-	
13	นายสุรียา ชุมชัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สุรียา ชุมชัย	
14	นางกัลยา สอนสำโรง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กัลยา สอนสำโรง	
15	นางสาวเบญชญา เชิดสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เบญชญา เชิดสูงเนิน	
16	น.ส.จุฑามาศ ขึ้นกันกง	ผช.จพง.ธุรการ	จุฑามาศ ขึ้นกันกง	
17	น.ส.จันทร์เพ็ญ ไหมภิรมย์	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	จันทร์เพ็ญ ไหมภิรมย์	
18	นายदनัย ต่ายสันเทียะ	ผช.นายช่างโยธา	दनัย ต่ายสันเทียะ	
19	น.ส.จุฑามาศ เคนชมภู	ผช.จพง.บันทึกข้อมูล	จุฑามาศ เคนชมภู	
20	นายจรวัดร์ กาฬปักขิน	ผช.จพง.พัสดุ	จรวัดร์ กาฬปักขิน	
21	นายฐิภากร จอดพิมาย	ผช.ช่างไฟฟ้า	ฐิภากร จอดพิมาย	
22	นายชิรพล เชิดสูงเนิน	ผช.จพง.ธุรการ	ชิรพล เชิดสูงเนิน	
23	นายทองดำ ศรีมงคล	ยาม	ทองดำ ศรีมงคล	
24	นางเรณู เอี่ยมรัศมี	ผช. จพง.พัฒนาชุมชน	เรณู เอี่ยมรัศมี	
25	นางสิริทรัพย์ เอี่ยมภู	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	-	
26	นางสาวสาลินี คำหมาย	คนงานทั่วไป	สาลินี คำหมาย	
27	นายเกรียงไกร อุดมบุญ	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	
28	นายกงจักร ลมวิชัย	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กงจักร ลมวิชัย	
29	นายสุรเชษฐ ทองสอาด	ผอ.กองช่าง	สุรเชษฐ ทองสอาด	
30	นางศิริพร ชัยจันดี	แม่บ้าน	ศิริพร ชัยจันดี	
31	นางสาวนฤมล โกสันเทียะ	ครู ร.ร.รังงามวิทยา	นฤมล โกสันเทียะ	

32	น.ส.ศิริรัตน์ ฤทธิกำลัง	จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	ศิริรัตน์ ฤทธิกำลัง	
33	นางลี ศรีมงคล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุฝ้าย	ลี ศรีมงคล	
34	น.ส.สิริทรัพย์ เอี่ยมมณี	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	สิริทรัพย์ เอี่ยมมณี	

ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- 1.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 และงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเนินสง่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- 1.2 ขอขอบคุณทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า
- 1.3 แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิกำลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พร้อมให้ข้าราชการกล่าวแนะนำตัวเอง
- 1.4 แนะนำข้าราชการโอนมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุรเชษฐ ทองสอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ย้ายมาจาก อบต.กะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัด พร้อมให้ข้าราชการกล่าวแนะนำตัวเอง
- 1.5 เรื่องจากส่วนราชการอื่น

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เข็ญส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ

ครูณมล โกสันทิยะ ครูโรงเรียนรังงามวิทยา เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุกท่าน

1 เรื่องการส่งคืนที่ราชพัสดุของโรงเรียนรังงามวิทยา เพื่อให้ อบต.รังงามได้ขอใช้

ตามที่ อบต.รังงามได้ทำเรื่องขอให้โรงเรียนรังงามวิทยาส่งคืนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ อบต.รังงามได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามที่ ผอ.นุกูล ดวงกลาง (อดีต ผอ.ร.ร.รังงามวิทยา) ได้เคยอนุญาตให้ใช้ประมาณ 4 ไร่เศษนั้น และปัจจุบัน อบต.รังงามได้ติดตามเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุจากโรงเรียนรังงามวิทยา และเจ้าหน้าที่จาก สนง.ธนาภิรักษ์ จังหวัดได้ออกมารังวัดพื้นที่แล้ว ปรากฏว่า พื้นที่ที่ อบต.รังงามใช้จริงประมาณ 5 ไร่เศษ ซึ่ง ผอ.สุรพล ศุภรตรีทิเทศ ผอ.โรงเรียนรังงาม (คนปัจจุบัน) ได้อนุญาตให้ อบต.รังงาม ใช้ 5 ไร่เศษ ตามที่ใช้จริง ต่อไป จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบค่ะ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

มติที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทุ้งถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (ญัตติเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา)

5.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)
นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เข็ญ นายก อบต.รังงาม ชี้แจง
นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ช่วงเดือนสิงหาคม
นี้เป็นเดือนที่ อบต. ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาและ

ในวันนี้ วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ตามหน้า 3-4 สถานการณ์คลัง การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภา อบต.
ทุกท่านได้ดูตามร่างที่แจกให้ไปพร้อม สำหรับ หน้า 5,6,8, และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายผมขอมอบหมาย
ให้รองนายก ได้ชี้แจงคร่าวๆให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน รับทราบและพิจารณา

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.ได้อ่านคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
ประกอบด้วยสถานการณ์คลัง/การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 36,000,000 บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนงานบริหารทั่วไป	9,460,630 บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	422,000 บาท
- แผนงานการศึกษา	6,528,410 บาท
- แผนงานสาธารณสุข	1,563,760 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	889,490 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน	0 บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000 บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	405,000 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,937,770 บาท
- แผนงานการเกษตร	735,440 บาท
- แผนงานงบกลาง	9,917,500 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000 บาท

รวมทั้งได้ให้สมาชิกสภา อบต. ได้ดูตามร่างข้อบัญญัติไปพร้อมกัน

นายชาญชัย สิทธิเวช รองนายก อบต. ได้อ่านรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 หน้า 5,6,8 และหน้า 79-204 ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ดูตามร่างที่แจกให้ไปพร้อมกัน

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้ให้เวลาสมาชิกสภา อบต. อภิปรายพอสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มี
ท่านใดอภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2566

มติที่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเสียง 9
เสียง ผู้เข้าประชุม 9 คน

5.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปคดี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้มอบให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจง การตั้งคณะกรรมการแปรรูปคดี

นางรัญธม พิสิฎิ เลขานุการสภา อบต. การตั้งคณะกรรมการแปรรูปคดีสามารถตั้งได้ 3-7 คน คณะกรรมการเท่าใดเป็นมติของสภา อบต. สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคดีนั้น ให้ใช้วิธีการเลือกรองประธานสภามาใช้โดยอนุโลม คณะกรรมการแปรรูปคดีจะทำหน้าที่รับคำเสนอขอแปรรูปคดีแล้วส่งรายงานการประชุมพร้อมมติของคณะกรรมการให้ประธานสภา อบต. เพื่อที่ประธานสภา อบต. จะได้เสนอมตินั้นต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทราบ ก่อนการประชุมคราวต่อไปไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง การปิดและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดีครั้งแรก ยังไม่มีประธานกรรมการ ให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้นัดและเปิดการประชุม การเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปคดีนั้น ให้คณะกรรมการเลือกกันเองเป็นประธาน (ข้อ 103 - 110) เมื่อสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการแล้ว ประธานสภาจึงดำเนินการตามระเบียบ เพื่อตั้งกรรมการแปรรูปคดี

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับ จำนวนคณะกรรมการแปรรูปคดี/ระยะเวลาเสนอคำแปรรูปคดี/และสถานที่รับคำแปรรูปคดี

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปคดี จำนวน 3 คน และเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปคดี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (วันที่ 6 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 08.30 น. - วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30.น.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ข้อ 49 ด้วยเสียง 9 เสียง ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ที่เห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีได้ไม่จำกัดจำนวนและให้มีผู้รับรอง 2 คน (ผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน เป็น 3 คน ต่อ 1 ตำแหน่ง ไม่สามารถเสนอและรับรองซ้ำกันได้) (ข้อ 12) วิธีการเลือกรองประธานสภาให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กรณีที่มีกฎหมายว่าด้วย อปท.กำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่า 1 คน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่ 1 ก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี (ข้อ 8) วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งของตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง และให้ทำบัตรสลากชนิดสี่และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปคดี ลำดับที่ 1

นายณรงค์ชัย สุริยะ เสนอ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1

โดยมี นายบุญชู ธุระธรรม และ นางเที่ยง พิมพิไรสงค์ เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปคดี คนที่ 1 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปคดี ลำดับที่ 2

นายบุญรอด ทองสถิตย์ เสนอ นายบุญชู ธุระธรรม ส.อบต.บ้านบุฝ้าย หมู่ที่ 3

โดยมี นางสาวกมล ศรีบุรี และ นายชัยพร นูพลกรัง เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปคดี คนที่ 2 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปคดี ลำดับที่ 3

นายทิง ศรีแก้ว เสนอ นางเที่ยง พิมพิไรสงค์ ส.อบต.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5

โดยมี นายบุญรอด ทองสถิตย์ และ นายณรงค์ชัย สุริยะ เป็นผู้รับรอง

และให้สมาชิกสภา อบต. ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น กรรมการแปรรูปคดี คนที่ 3 ได้รับคะแนน 9 คะแนน

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกจึงเป็นอันว่า

นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1

นายบุญชู ธุระธรรม ส.อบต.บ้านบุฝ้าย หมู่ที่ 3

นางเที่ยง พิมพิไรสงค์ ส.อบต.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5

ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการแปรรูปคดี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีก ประธานสภา อบต. จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 13.20 น.

ลงชื่อ รัฐธม พิสิท ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางรัฐธม พิสิท)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ เทียง พิมพ์ไธสงค์ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางเทียง พิมพ์ไธสงค์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ณรงค์ชัย สุริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายณรงค์ชัย สุริยะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ บุญชู ฐระธรรม ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายบุญชู ฐระธรรม)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.รังงาม มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เมื่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่...11...
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ สมภาร ทาระแพน ผู้รับรองรายงาน
(นายสมภาร ทาระแพน)
ประธานสภา อบต.